

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1057 /BKHĐT-TH
V/v Giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIII

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2014

VIỆN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Kính gửi:

CÔNG VĂN ĐẾN

10 C. NGÀY 22/3

Hội đồng VIII

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội,
- Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được công văn số 732/BDN ngày 16 tháng 12 năm 2013 của Ban Dân nguyện đề nghị trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIII, thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, trong đó cử tri tỉnh Quảng Nam có 02 kiến nghị.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu và trả lời các kiến nghị của cử tri như sau:

Kiến nghị 1:

Tình trạng đấu thầu mang tính hình thức, trong đó có nguyên nhân do cơ chế giao kế hoạch vốn nặng tính “xin - cho”. Do vậy, đề nghị cần đẩy mạnh việc phân cấp, công khai, minh bạch trong việc phân bổ vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước.

Trả lời:

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 vừa được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 26/11/2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014. Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 đã quy định cụ thể trách nhiệm của các bên trong đấu thầu, trong đó đề cao trách nhiệm giải trình. Luật còn quy định cụ thể về chế tài xử lý vi phạm, bổ sung quy định theo hướng tăng cường vai trò giám sát, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước ở từng cấp nhằm kiểm soát và quản lý một cách có hiệu quả đối với hoạt động đấu thầu. Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 đã cơ bản giải quyết được những bất cập hiện nay trong hoạt động đấu thầu, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn vốn nhà nước.

Kiến nghị 2:

Một số doanh nghiệp nhà nước hiện vẫn được sử dụng cơ chế ưu đãi về nhiều mặt nhưng kinh doanh không hiệu quả, thua lỗ làm thất thoát vốn của

Nhà nước, tuy nhiên người đại diện vốn Nhà nước và những người quản lý doanh nghiệp không hoặc chưa bị xử lý trách nhiệm nghiêm chỉnh trước pháp luật. Cử tri kiến nghị Chính phủ có chính sách quản lý chặt chẽ hơn phần vốn Nhà nước góp vào các doanh nghiệp và có chế tài xử lý trách nhiệm người đại diện phần vốn Nhà nước và những người quản lý doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, làm thất thoát tiền vốn của Nhà nước.

Trả lời:

Gần đây, Chính phủ đã có nhiều nỗ lực và đạt được kết quả đáng kể trong việc ban hành một khung pháp lý thống nhất để quản lý hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước. Việc ban hành Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/12/2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp đã làm cơ sở để các tổ chức, cá nhân thực hiện quyền chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp nhà nước được chặt chẽ hơn. Tiếp theo đó, trong năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước; Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Những quy định này đã cụ thể hóa trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư của nhà nước tại doanh nghiệp.

Ngoài ra, việc xử lý trách nhiệm của người đại diện phần vốn Nhà nước và người quản lý doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, làm thất thoát tiền vốn của Nhà nước cũng đã được quy định tại Nghị định số 66/2011/NĐ-CP ngày 01/8/2011 về việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với chức danh lãnh đạo, quản lý công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước. Đồng thời, hiện nay Chính phủ đang chuẩn bị trình Quốc hội Dự thảo Luật đầu tư công, dự thảo Luật Đầu tư vốn và quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; Bộ Nội Vụ đang trình Chính phủ ban hành dự thảo Nghị định về quản lý người giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Như vậy, các quy định về việc xử lý trách nhiệm của người đại diện phần vốn Nhà nước và người quản lý doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, làm thất thoát tiền vốn của Nhà nước đã được Chính phủ quy định và hiện nay đang tiếp tục được hoàn thiện.

Trên đây là nội dung trả lời của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về các kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam gửi tới Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIII, kính báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam để trả lời cử tri được rõ./. *Hy*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ nhiệm VPQH;
- Ban Dân nguyện (UBTVQH);
- Bộ trưởng, chủ nhiệm VPCP;
- Bộ trưởng Bộ KH&ĐT;
- Các Cục: QLĐT, PTDN;
- Lưu VT, Vụ THKTQD.

410



Bà Quang Vinh